

Số: **0599** /PLXKV2- **KD**

TP. Hồ Chí Minh, ngày **16** tháng **03** năm **2018**



**PETROLIMEX**

V/v: *Phát hành hóa đơn điện tử*

## Kính gửi: QUÝ KHÁCH HÀNG

Công ty Xăng dầu khu vực II – TNHH MTV (Cty XDKV2) chân thành cảm ơn về sự hợp tác của Quý khách đối với chúng tôi trong thời gian qua.

Căn cứ thông tư 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ; căn cứ chấp thuận của Tổng Cục Thuế tại văn bản số 5308/TCT-DNL ngày 17/11/2017 về hướng dẫn thực hiện hóa đơn điện tử đối với Tập đoàn xăng dầu Việt Nam;

Tiếp theo văn bản số 0326/PLXKV2-KD ngày 07/2/2018 về việc cung cấp địa chỉ thư điện tử (email), số điện thoại liên hệ đã được gửi đến Quý khách và kế hoạch áp dụng hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ trong tất cả các giao dịch với khách hàng tại Cty XDKV2, Chúng tôi xin thông báo đến Quý khách được biết để cùng phối hợp thực hiện như sau:

1/ Kể từ ngày 01/4/2018, Cty XDKV2 chính thức áp dụng hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ thay thế các hóa đơn GTGT theo mẫu truyền thống như trước đây trong tất cả các giao dịch với Quý khách.

2/ Các thông tin để tra cứu hóa đơn điện tử sẽ được gửi đến Quý khách qua địa chỉ email đã đăng ký với Cty XDKV2. Địa chỉ email này sẽ được lưu trữ trong hệ thống và xem như địa chỉ email liên lạc chính thức của Quý khách với Cty XDKV2. Khi cần tra cứu các thông tin của hóa đơn điện tử, Quý khách vui lòng truy cập vào trang web <http://hoadon.petrokimex.com.vn> để thực hiện hoặc xem hướng dẫn cụ thể.

3/ Trường hợp Quý khách chưa đăng ký hoặc có thay đổi địa chỉ email khác, vui lòng xác nhận và phản hồi thông tin như nội dung ở phần cuối của Văn bản. Việc cung cấp email nhận thông tin hóa đơn của quý khách rất quan trọng, đề nghị quý khách cần nhắc lựa chọn email phù hợp để đảm bảo các thông tin của quý khách được bảo mật.

4/ Các quy trình, thủ tục mua bán, giao nhận hàng hóa, dịch vụ vẫn áp dụng và không có thay đổi so với trước đây.

Trường hợp Quý khách có thắc mắc hoặc các vấn đề khác cần giải đáp, vui lòng liên hệ:

Bà: **Vũ Hồng Vân** – Phó Trưởng Phòng Kế toán Tài chính

Số điện thoại 0903.309978

Email: [vanvh.kv2@petrolimex.com.vn](mailto:vanvh.kv2@petrolimex.com.vn)



